

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๓๓๓๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

9 ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. ตารางกิจกรรม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด “กล่องความรู้ สู่ความสุข” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบด้วยความมั่นใจ ด้วยการให้โอกาสนักเรียนได้เรียนเสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน และให้มีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านช่องทาง OBEC Channel YouTube และ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสอบเพื่อวัดความถนัด ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศรีวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๖

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๕



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด
(TGAT และ TPAT)

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime เรียนฟรี มีงานทำ “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” มีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต จึงมีดำริถึงการส่งเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้พร้อมเข้ารับการทดสอบวัดความถนัด ตามช่วงเวลากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นควรให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบวัดความถนัด โดยให้โอกาสนักเรียนได้เรียนเสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยให้ถือว่านักเรียนมาเรียนตามปกติ จึงกำหนดแนวทางให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ปฏิบัติดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียน เรียนเสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ตามความสนใจและความต้องการที่จะเติมเต็มความรู้
๒. ให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยให้บริการนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย
๓. ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีมาตรการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรการป้องกันดูแลด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนตลอดช่วงระยะเวลาของการเรียนเสริมความรู้
๔. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำกับ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมความรู้คู่บทเรียน ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิทยากรมีอาชีพที่มีชื่อเสียง ผ่านระบบออนไลน์ ช่องทาง OBEC Channel YouTube และ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางเกศทิพย์ ศักดิ์งาม)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ตารางกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

“กล่องความรู้ สู่ความสุข” ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ช่องทางออนไลน์

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	รอบเวลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖	
		๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๑.	วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	TGAT๒ การคิดอย่างมีเหตุผล <i>*(ความสามารถทางภาษาและเหตุผล)</i> อ.กัณวัฒน์ สุขาภิวัฒน์ (ครูพี่บอส)	TGAT๓ สมรรถนะการทำงาน อ.กัณวัฒน์ สุขาภิวัฒน์ (ครูพี่บอส)
๒.	วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	TPAT๕ ความถนัดทาง ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อ.ณัฐชนก รูปประดิษฐ์ (ครูพี่เกี้ยว)	TGAT๑ การสื่อสารภาษาอังกฤษ อ.สุวคนธ์ อินป้อม (ครูเลดี้เก๋เก๋)
๓.	วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	TPAT๑ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. <i>(จริยธรรมแพทย์ และหลักเชื่อมโยง)</i> อ.ธีรวัฒน์ กุลราช (ครูพี่วัตร)	TGAT๒ การคิดอย่างมีเหตุผล <i>*(ความสามารถทางตัวเลข และมิติสัมพันธ์)</i> และ TPAT๑ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. (เขาวัวปัญญา) อ.พิพัฒน์ วัฒนอุตสาหพงศ์ (ครูพี่ต้อม)
๔.	วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖	TPAT๔ ความถนัดทาง สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ. อนวัช กล้ายไม้ ณ อยู่ธยา (ครูพี่ตึก)	TPAT๓ ความถนัดด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยวัช จงสุทธิจิตต์ (ครูพี่แมค)

พัก ๖๐ นาที